

แบบรายงานข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (PHEOC) (ที่เกี่ยวข้องกับสสจ.)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะจาก การดำเนินงาน
<p>1. ข้อสั่งการวันที่ 22 มกราคม 2563</p> <p>1.1 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p> <p>1.2 การเฝ้าระวัง และสอบสวนโรค</p> <p>1.3 การบริหารจัดการทรัพยากร</p> <p>1.4 การสื่อสารความเสี่ยง</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีมาตรการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดศูนย์ EOC โดย SAT เฝ้าระวังโรคตามเกณฑ์ โดยให้โรงพยาบาลทุกแห่งรายงานทุกวัน 2. สสจ.เพชรบุรี และรพ.พระจอมเกล้าเตรียมความพร้อมดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 เตรียมห้องความดันลบ(Negative Pressure room) จำนวน 2 ห้อง พร้อมใช้ 2.2 เตรียมอุปกรณ์ PPE เช่น ชุดป้องกัน , N95 	

	<p>3. รพ.ทุกแห่งเตรียมทีมแพทย์และพยาบาลในการคัดกรองโรค รักษาและส่งต่อผู้ป่วยสงสัย ตามเกณฑ์</p> <p>4. รพ.ทุกแห่งเตรียมสำรองเวชภัณฑ์ยาและวัสดุการแพทย์ กรณีฉุกเฉิน</p> <p>5. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน</p>	
<p>2. ข้อสั่งการวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>2.1 ให้ใช้กลไกการควบคุมโรคผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้มีการประชุมและสั่งการตามสถานการณ์</p> <p>2.2 เตรียมทีมปฏิบัติการด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส การรักษาพยาบาล และห้องปฏิบัติการ</p> <p>2.3 ดำเนินงานตามมาตรการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการสร้าง Health literacy สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>2.4 เตรียมทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 18 รายการ และ Update ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>2.5 เตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมต่อการระดมความช่วยเหลือจากทุกพื้นที่</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยใช้กลไกการควบคุมโรคผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยให้มีการประชุมครั้งแรกวันที่ 4 มีนาคม 2563 และสั่งการตามสถานการณ์ มีการเตรียมทีมปฏิบัติการด้านเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส การรักษาพยาบาล และห้องปฏิบัติการ สั่งการสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการสร้าง Health literacy สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ</p> <p>สำนักงานสาธารณสุขเตรียมทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 18 รายการ และ Update ให้เป็นปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมบุคลากรให้พร้อมต่อการระดมความช่วยเหลือจากทุกพื้นที่</p>	

<p>3. ข้อสั่งการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>3.1 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเน้นย้ำและแจ้งผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเรื่องการดูแลสุขอนามัยความสะอาดบนรถรวมถึงการป้องกันตนเองในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง รถตู้ เป็นต้น</p> <p>3.2 เร่งรัดการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 18 รายการ ในหน่วยบริการโดยเฉพาะลุ่มโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในระบบ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการให้ทุกพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเรื่องการดูแลสุขอนามัยความสะอาดบนรถรวมถึงการป้องกันตนเองในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และทำหนังสือสั่งการให้โรงพยาบาลทุกแห่ง เร่งรัดการลงข้อมูลทรัพยากรตามรายการเวชภัณฑ์ที่จำเป็น 18 รายการ ในระบบ EOC ให้เป็นปัจจุบัน</p>	
<p>4. ข้อสั่งการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>4.1 ให้จังหวัดที่มีด่านคัดกรองดำเนินการคัดกรองทุกช่องทาง และรายงานผลการดำเนินการตามระบบ</p> <p>4.2 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินการอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละโรงพยาบาลที่ต้องใช้ระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณการคัดกรองจากผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และให้ประสานงานกลับมาที่กองสาธารณสุข</p> <p>4.3 ให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันตนเองโดยเน้นการล้างมือ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดด่านคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าออกจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 5 ด่าน สั่งการผ่านการประชุม EOC จังหวัด ให้แต่ละโรงพยาบาลประเมินการอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละโรงพยาบาลที่ต้องใช้ระยะเวลา 3 เดือนข้างหน้า โดยพิจารณาจากปริมาณการคัดกรองจากผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รวมถึง สั่งการให้ทุกหน่วยบริการ รวมถึง รพ.สต. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการป้องกันตนเองโดยเน้นการล้างมือ</p>	
<p>5. ข้อสั่งการวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>5.1 เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขการควบคุมการระบาด การแพร่กระจายโรค เพื่อสร้าง Health literacy ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p>	<p>สั่งการผ่านการประชุม EOC จังหวัดเพชรบุรี ให้ทุกหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.สต. ดำเนินการเน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขการควบคุมการระบาด การแพร่กระจายโรค เพื่อสร้าง Health literacy ให้</p>	

	<p>ผู้ประกอบการโดยสาธารณสุขทุกระดับ และ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p>	
<p>6. ข้อสั่งการวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>6.1 แนวทางการร้องขอการสนับสนุนหน้ากากอนามัย ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับ รพท. ให้ สสจ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลมายัง PHEOC <p>6.2 ให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเปิด Fever and ARI Clinic และการดำเนินการรายงานกลับมายังกองสาธารณสุขฉุกเฉิน</p> <p>6.3 ดำเนินการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ในผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ และเชียงราย</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการ รวบรวมข้อมูล หน้ากากอนามัย และส่งข้อมูลมายัง PHEOC ดำเนินการสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี เปิดดำเนินการเปิด Fever and ARI Clinic โดยจังหวัดเพชรบุรี มี ARI Clinic จำนวน 9 คลินิก และเน้นย้ำพื้นที่ในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ</p>	
<p>7. ข้อสั่งการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>7.1กรณี ต้องการพัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สถานพยาบาลเอกชนมอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ <p>7.2 *แนวทางการสั่งซื้อหน้ากากอนามัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สั่งซื้อจากบริษัทโดยตรง 	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>- กรณีสั่งซื้อไม่ได้ให้สั่งซื้อมาที่องค์การเภสัชกรรม โดยสั่งซื้อตามความจำเป็นเร่งด่วน</p> <p>- กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถสั่งซื้อจากองค์การเภสัชกรรมได้ให้ประสานมายัง กองบริหารการสาธารณสุข (นางสาววรรณิตดา ศรีสุพรรณ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 08 9104 1263)</p> <p>*แนวทางการร้องขอสนับสนุนหน้ากากอนามัย แก๊สจากข้อสั่งการเมื่อวันที่ 11 ก.พ.63 ระดับ รพช. ให้ สสจ. เป็นผู้รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลมายัง PHEOC โดยตรง</p> <p>*จัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนตามความเหมาะสม</p> <p>7.3 จัดระบบงานสารบรรณเพื่อพร้อมรับข้อสั่งการทุกวัน</p>		
<p>8. ข้อสั่งการวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>8.1 กรณี เลื่อน หรือ งด การจัดกิจกรรม ชุมนุม ทักษะศึกษาในพื้นที่ที่พบการระบาด หรือการจัดประชุม ระดับนานาชาติ ดังนี้</p> <p>1.หากสามารถงดการจัดประชุมได้เห็นควรให้งดหรือเลื่อนออกไปก่อน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด</p> <p>2.หากมีความจำเป็นในการจัดประชุมขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการ</p> <p>*จัดเตรียมสถานที่ โดยจัดหาเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทำความสะอาด จุดปฐมพยาบาล จัดเพิ่มจำนวนห้องประชุมเพื่อลดความเสี่ยง/ลดความ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>แออัด กระจายมุมบริการ อาหารและเครื่องดื่ม และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง</p> <p>*จัดให้มีระบบคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม ในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงของกิจกรรม และให้ติด sticker</p> <p>แสดงสัญลักษณ์ผู้ผ่านการคัดกรองทุกคน</p> <p>*จัดทีมแพทย์ทำการประเมินเพิ่มเติมในผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากพื้นที่ที่พบการระบาด</p> <p>*กรณีพบผู้ป่วย ให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินซ้ำ และให้ผู้ป่วยหยุดพัก หากเข้านิยามผู้ป่วย PUI ให้นำส่งโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ และติดต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคเพื่อดำเนินการต่อไป</p> <p>8.2 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในภาพรวมของจังหวัดตนเอง ประมาณการใช้ ในระยะ 3 เดือน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการบริหารจัดการร่วมกับส่วนกลาง</p>		
<p>9. ข้อสั่งการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>9.1 กำหนดประชุมทางไกล Video Conference เพื่อสื่อสารข้อปฏิบัติและข้อสั่งการ ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.</p>	
<p>10. ข้อสั่งการวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>10.1 ให้ทุกจังหวัดดำเนินงานตามมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการใช้ หน้ากากผ้า การล้างมือ การทำความสะอาดจุดสัมผัส ต่างๆ สร้างสุขภาพ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>ร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้ประกอบการยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท และให้ผู้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง</p> <p>10.2 ให้จังหวัดที่มีท่าเทียบเรือ สนามบิน และช่องทางเข้า-ออกที่มีการเดินทางจากต่างประเทศตั้งด่านควบคุมโรค คัดกรองผู้ผ่านช่องทางเข้า-ออกทุกราย ตามแนวทางการคัดกรอง เขตสุขภาพ กรมควบคุมโรค โดยเฉพาะจังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และ ภูเก็ต โดยบูรณาการบุคลากรในจังหวัด เขตสุขภาพ รวมถึง เขตสุขภาพใกล้เคียงร่วมกับกรมควบคุมโรค และรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>10.3 จัดทรัพยากรที่จำเป็น 18 รายการให้พร้อมใช้ และรายงานความพร้อมผ่านระบบ web EOC อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน</p> <p>10.4 เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมโรค ติดตามผู้สัมผัส รักษาพยาบาล เตรียมห้อง Modified AIR AIR Cohort ward ห้องปฏิบัติการ และเปิด Acute กรมการแพทย์ Respiratory Infection clinic โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เพื่อป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกกระดับ</p> <p>10.5 ให้กรมควบคุมโรคและกรมการแพทย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ กรมควบคุมโรค กรณีที่พบการระบาดหรือพบผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่ ทั้งด้านการเตรียมการบุคลากร กรมการแพทย์ งบประมาณ ทรัพยากร สถานที่รองรับผู้ป่วย รวมถึงแนวทางการระดม</p>		
---	--	--

<p>ทรัพยากรจากหน่วยงาน เขตสุขภาพ ต่างๆ โดยวางแผนประชุม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 10.6 ให้คำแนะนำแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีแผนการเดินทางไปในประเทศที่มีความเสี่ยง กรณีไม่จำเป็นต้องให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศดังกล่าว ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน</p> <p>10.7 ให้มีการพัฒนาศักยภาพการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด</p> <p>10.8 ให้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและบูรณาการการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด</p> <p>10.9 เน้นย้ำการติดตามและดำเนินการตามข้อสั่งการที่มาจาก EOC กระทรวงสาธารณสุขทุกวันอย่างเคร่งครัด</p>		
<p>11. ข้อสั่งการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>11.1 ทุกจังหวัดดำเนินงานมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นการใช้หน้ากากผ้า การล้างมือ การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ และการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุ่ม ผู้ประกอบการยานพาหนะสาธารณะทุกประเภท และผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>11.2 จังหวัดที่มีท่าเทียบเรือ สนามบิน และช่องทางเข้าออกที่มีการเดินทางจากต่างประเทศตั้งด่านควบคุมโรค คัดกรองผู้โดยสารและผู้ที่ผ่านมาช่องทางเข้าออกทุกราย ตามแนวทาง โรงพยาบาลชุมชน และการคัดกรองของกรมควบคุมโรค โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ ข้อที่ 11.1 -11.6</p>	

<p>โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง เชียงราย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ และภูเก็ต โดยบูรณาการบุคลากรในจังหวัด เขตสุขภาพ รวมถึงเขตสุขภาพใกล้เคียง ร่วมกับกรมควบคุมโรค และรายงานผลการดำเนินการ</p> <p>11.3 จัดทรัพยากรที่จำเป็น ๑๘ รายการให้พร้อมใช้ และรายงานความพร้อมผ่านระบบ Web EOC อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน</p> <p>11.4 เตรียมทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวังสอบสวนโรค ติดตามผู้สัมผัส</p> <p>รักษาพยาบาล ห้อง Modified AIR, AIR, Cohort ward ห้องปฏิบัติการ และเปิด Acute Respiratory infection clinic โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค</p> <p>11.5 ประชุมและสั่งการในระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไกคณะกรรมการ โรคติดต่อระดับจังหวัดในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ และสื่อสารแนวทางการคัดกรอง การ รักษาพยาบาล ให้สถานพยาบาลเอกชน ในจังหวัดทราบ</p> <p>11.6 ดำเนินงานตามข้อสั่งการ EOC กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินงานมาที่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน โดยให้สำนักงานเขตสุขภาพแต่ละเขตรวบรวมข้อมูล ส่งมาที่ E-mail : eoc.phem@gmail.com ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๑ - ๕</p>		
---	--	--

<p>12. ข้อสั่งการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>12.1 เตรียมการซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมกรณี หากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการซ้อมแผนตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข</p>	
<p>13. ข้อสั่งการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>13.1 เน้นย้ำการให้ข่าวจากการแถลงข่าวประจำวันของผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เท่านั้น</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>14. ข้อสั่งการวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>14.1 ดำเนินการตรวจสอบบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคที่ปฏิบัติหน้าที่และปรับปรุงฐานข้อมูลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>14.2 เตรียมความพร้อมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ในวันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>15. ข้อสั่งการวันที่ 2 มีนาคม 2563</p> <p>15.1 ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ทั้งในราชอาณาจักรและช่องทางเข้าออก ระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558</p> <p>15.2 ปฏิบัติตามแนวทางการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่กรมการแพทย์และ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการข้อที่ 15.1-15.6</p>	

<p>คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ กำหนด รวมถึงประสานการปฏิบัติหน่วยบริการ สาธารณสุขในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>15.3 บริหารจัดการทรัพยากรที่จำเป็น 18 รายการ ทั้งในระดับจังหวัดและเขต สุขภาพ โดยประสานการปฏิบัติกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ สาธารณสุข</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>15.4 เน้นย้ำการดำเนินการตามคำแนะนำกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด กรณี ประชาชน เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงและการจัดกิจกรรมที่มี การรวมกันของประชาชนจำนวนมาก</p> <p>15.5 เน้นย้ำมาตรการสาธารณสุขในพื้นที่ กินร้อน ซ้อนกลาง ล้างมือ การใช้ หน้ากากผ้าและ หน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม การทำความสะอาดจุด สัมผัสต่างๆ และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยให้ภาค ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการ อสม. เคาะประตูบ้านฝ่าวิกฤติ cCOVID-19</p> <p>15.6 ประชุมระดับจังหวัดและระดับเขตอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลไก คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>มีการแพร่กระจายในวงกว้าง (Phase 3)</p>		
<p>16. ข้อสั่งการวันที่ 3 มีนาคม 2563 (VDO Conference 24 ม.ค. 2563)</p> <p>1.ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ หน่วยงานระดับจังหวัด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

ตัวชี้วัดได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานกองสาธารณสุขฉุกเฉินและกรมควบคุมโรค เพื่อรองรับทุกโรคและภัยสุขภาพ ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามขั้นตอนและเตรียมพร้อมเพื่อการติดตามและประเมินผล

2.โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

2.1 ขอให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์ และ สาธารณสุขและการแพร่ระบาด ต่อเนื่องในประเทศไทย

2.2 ขอให้มีการประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมการสื่อสาร สั่งการ การดำเนินงานไปในทางเดียวกัน

2.3 ขอให้บุคลากรเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันตนเอง ห้อง negative pressure room และอุปกรณ์ป้องกันในทุกจังหวัด พร้อมจัดทำและเผยแพร่แนวทาง การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา

2.5 เฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางที่สนามบินจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีเที่ยวบินหรือนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.6 การติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน High risk (ญาติ, คนะท้าว, นั่งแถว เดียวกัน และสองแถวหน้า - หลัง, Health Care Workers (HCWs) ติดตาม

<p>วัดใช้ทุกวัน และ Low risk (เที่ยวบินเดียวกันและผู้สัมผัสอื่นๆ) ให้สังเกตอาการเองและ Self – report</p> <p>2.7 การจัดระบบข้อมูลและสื่อสารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางการดำเนินงานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้จาก https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html</p> <p>3.สถานการณ์ภัยแล้ง</p> <p>3.1 ติดตามสถานการณ์เตรียมแผนรับภาวะภัยแล้งในแต่ละพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร ทุกจังหวัด น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร การใช้ส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ</p> <p>3.2 วางแผนสำรองเก็บกักน้ำไว้ใช้ในงานบริการการรักษาพยาบาล และการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่</p> <p>3.3 ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของอำเภอในการดำเนินงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย</p> <p>4.สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)</p> <p>4.1 ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ และสื่อสารแจ้งเตือนทุกวัน</p> <p>4.2 เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสาร สร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง ผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเอง รวมทั้งมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น ทุกแห่ง ละอองแก่ประชาชน</p> <p>4.3 สนับสนุนหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนในสถาน พยาบาลสาธารณสุขทุกแห่ง</p>		
--	--	--

<p>4.4 จัดห้องปลอดฝุ่นในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในทุกระดับและส่งเสริม ในครัวเรือน โดยเฉพาะที่มีกลุ่มเสี่ยง</p> <p>4.5 ทิมปฏิบัติเคลื่อนที่เร็วและทีมหมอครอบครัวลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและดูแล กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่วิกฤต</p> <p>4.6 เป็นองค์กรต้นแบบร่วมลดฝุ่น โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจควันดำของรถยนต์ราชการและรถยนต์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ <p>4.7 ขอนั้นย้าให้รายงานข้อมูลกลุ่มโรคเฝ้าระวังจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM25) ตามตัวแปร ICD10 ที่กำหนดเข้าสู่ระบบ Health Data Center ทุกจังหวัด (HDC)</p>		
<p>17. ข้อสั่งการวันที่ 5 มีนาคม 2563</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินงานตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง ควบคุม และรักษาโรคตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>18. ข้อสั่งการวันที่ 6 มีนาคม 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการควบคุมแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ตามแนวทาง State Quarantine และ Local Quarantine ทั้งกลุ่มที่เดินทางมาแล้ว และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป 2. ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดพื้นที่ Local Quarantine สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ 	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยเน้นให้ทุกหน่วยบริการเฝ้าระวังและดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้</p>	
<p>19. ข้อสั่งการวันที่ 9 มีนาคม 2563</p> <p>การจัดกรรมธรรม์สำหรับบุคลากร 70,000 กรรมธรรม์</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยจังหวัดเพชรบุรี ได้ส่งรายชื่อทำกรรมธรรม์ รอบที่1 จำนวน 220 คน รอบที่2 จำนวน 23 คน รวมเป็น 243 คน</p>	

<p>1.ประสานแจ้งแต่ละกรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาข้อมูลการที่ประสงค์ให้ทำกรรมธรรม์ เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป</p>		
<p>20. ข้อสั่งการวันที่ 11 มีนาคม 2563 ใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในการดำเนินงานกรณีประชาชนที่เดินทางมาจากประเทศที่ประกาศเป็นโรคติดต่ออันตราย โดยดำเนินงานให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจและเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>21. ข้อสั่งการวันที่ 12 มีนาคม 2563 ให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการรักษาผู้ป่วย PUI ในระบบของกรมควบคุมโรค</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ แจ้งโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการ</p>	
<p>22. ข้อสั่งการวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของประชาชนหมู่มาก ผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>23. ข้อสั่งการวันที่ 20 มีนาคม 2563 กำชับเขตสุขภาพและจังหวัดปฏิบัติตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในมาตรา 31 กรณีที่มีผู้ป่วยให้ผู้รับผิดชอบสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบทุกสังกัด แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง ให้ครบถ้วนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามให้กลไกตามคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดและรายงานเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>24. ข้อสั่งการวันที่ 23 มีนาคม 2563</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>1. ดำเนินการรองรับงบประมาณค่าตอบแทนเสียงภัยตามที่ได้รับจัดสรร</p> <p>2. เตรียมความพร้อมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference ร่วมกบส่วนกลาง ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เรื่องการติดตามประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง การบริการทางการแพทย์และการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์</p>		
<p>25. ข้อสั่งการวันที่ 24 มีนาคม 2563</p> <p>1. ขับเคลื่อนมาตรการ Social distancing สู่การปฏิบัติ ได้แก่การควบคุมสถานที่หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากโดยผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด</p> <p>2. ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมโรคเชิงรุก</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>26. ข้อสั่งการวันที่ 26 มีนาคม 2563</p> <p>1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องพียงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยให้ดำเนินการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference แทน</p> <p>2. เน้นการปฏิบัติด้าน Universal Precaution สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>27. ข้อสั่งการวันที่ 27 มีนาคม 2563</p> <p>1. กรณีมีการประชุมที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเดินทางมาที่ส่วนกลางเพื่อร่วมประชุม ขอให้ใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>ทุกระดับ แทนการเดินทางเข้าร่วมการประชุม</p> <p>2. ยกกระตักการป้องกันโรคติดต่อสำหรับบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล ในกรณี que ประชาชนเข้ามารับบริการ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการทุกแห่ง ป้องกันโรคตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินกำหนด</p> <p>3. เพิ่มจำนวนหน้ากากอนามัยเพื่อจัดสรรโดยเน้นหน่วยที่ให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และบริหารจัดการการกระจายทรัพยากรในพื้นที่</p> <p>4. กรณี การขอสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชน หากมี การขอรับบริจาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สื่อสารความเข้าใจกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถึงแนวทางการดำเนินงาน - มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค โดยต้องมีการสำรวจความขาดแคลนที่แท้จริง 		
<p>28. ข้อสั่งการวันที่ 7 เมษายน 2563</p> <p>1. จัดทำแผนเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนจากการคาดการณ์ทางระบาดวิทยา</p> <p>2. กำหนด Zone และ Mapping การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ผ่านมาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด เพื่อการส่งตรวจและการรายงานผลที่รวดเร็วขึ้น โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับจังหวัดมอบ นพ.สสจ. บริหารจัดการแบ่งพื้นที่และรอบในการส่งตัวอย่างภายในจังหวัด 	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>- กรณีข้ามจังหวัด และในระดับเขต มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข บริหารจัดการแบ่งพื้นที่และรอบในการส่งตัวอย่างภายในเขต</p>		
<p>29. ข้อสั่งการวันที่ 13 เมษายน 2563 1. มอบ สสจ. ประสานฝ่ายปกครองในพื้นที่ เน้นย้ำมาตรการป้องกันและ ควบคุมโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังเรื่องเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 2. โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จัดทำข้อมูลรายงานสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่ หน้ากาก อนามัย (Surgical Mask) หน้ากาก N95 และชุดPPE ให้กับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>30. ข้อสั่งการวันที่ 20 เมษายน 2563 มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ควบคุมกำกับ และกำชับเขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รายงานข้อมูลทรัพยากรในระบบ CO-ward</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>31. ข้อสั่งการวันที่ 28 เมษายน 2563 มอบ นพ.สสจ. ในบทบาทเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสถานที่ที่จะ เปิดบริการหากผ่อนปรนมาตรการ ได้แก่ - ตลาด ตลาดนัด ร้านค้าต่างๆ หาบเร่ แผงลอย</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ และ จังหวัดเพชรบุรี มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) (ศบค.จ.พบ.)</p>	

<p>- ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย</p> <p>- ร้านอาหาร</p> <p>- กิจกรรมที่มีความเสี่ยงในสวนสาธารณะ</p> <p>เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัดในการควบคุม กำกับกรณีมีมติผ่อนปรนมาตรการ</p>	<p>โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย ซึ่งมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ แนะนำ และให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าของร้านค้า สถานประกอบการหรือสถานที่ และประชาชนผู้ใช้บริการ ของร้านค้า สถานประกอบการหรือสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ</p> <p>- คณะทำงานที่ 1 : <u>ปลัดจังหวัดเพชรบุรี</u> หัวหน้าคณะทำงาน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ทุกประเภท (นอกห้างสรรพสินค้า)</p> <p>- คณะทำงานที่ 2 : <u>นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี</u> หัวหน้าคณะทำงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์</p> <p>- คณะทำงานที่ 3 : <u>พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี</u> หัวหน้าคณะทำงาน ร้านค้าปลีก ค้าส่ง ร้านค้าชุมชน ตลาดนัด</p> <p>- คณะทำงานที่ 4 : <u>หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรี</u> หัวหน้าคณะทำงาน สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬากลางแจ้ง/ ในร่ม สนามกอล์ฟ สถานสงเคราะห์ สวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้ และ แหล่งท่องเที่ยว</p>	
---	---	--

	<p>- คณะทำงานที่ 5 : แร้งงานจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าคณะทำงาน ร้านเสริมสวย ตัดแต่งผมบุรุษและสตรี คลินิก เสริมความงามและสถานที่บริการดูแลสัตว์เลี้ยง</p> <p>- คณะทำงานที่ 6 : <u>ขนส่งจังหวัดเพชรบุรี</u> หัวหน้าคณะทำงาน การขนส่งสาธารณะและความพร้อมของการ เปิดสถานศึกษา</p>	
<p>32. ข้อสั่งการวันที่ 30 เมษายน 2563 มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จัดระบบ Work from home สำหรับโรงพยาบาลที่รับสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อ หมุนเวียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความเหมาะสม และ รายงานการดำเนินงานมายังส่วนกลาง</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>33. ข้อสั่งการวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มอบ นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับการวินิจฉัย ดูแลรักษา สอบสวนโรคและการเฝ้าระวัง ค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ในส่วนภูมิภาค</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>34. ข้อสั่งการวันที่ 7 พฤษภาคม 2563</p> <p>มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด ทุกจังหวัด ติดตามข้อสั่งการเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเฝ้าระวัง และค้นหาในกลุ่มประชากรเสี่ยง หรือสถานที่เสี่ยง (Sentinel Surveillance)</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563</p> <p>ดำเนินการคัดกรองเฝ้าระวัง 4 กลุ่มเสี่ยง (Sentinel Surveillance) จำนวน 498 คน (ผลปกติ)</p>	
<p>35. ข้อสั่งการวันที่ 8 พฤษภาคม 2563</p> <p>1. มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ติดตามให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน ลงทะเบียนในระบบ Co-Ward ให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>2. มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลแต่ละระดับ พิจารณากำหนด มาตรการทำงานจากที่พักอาศัยของกลุ่มงานสนับสนุน โดยกำหนดให้บุคลากร มากกว่าร้อยละ 50 ทำงานจากที่พักอาศัย สัปดาห์ละ 2 วัน เหลือเวลาหรือ สลับตามความเหมาะสม เพื่อเตรียมเข้าสู่ New normal และมอบ ผู้อำนวยการกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล สป. ร่วมหารือเพื่อบริหารจัดการ เวลาการทำงานของบุคลากร</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>36. ข้อสั่งการวันที่ 13 พฤษภาคม 2563</p> <p>การสื่อสารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ขอให้ ดำเนินการภายหลังจากการให้ข้อมูลและการแถลงข่าวของศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>37. ข้อสั่งการวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ติดตามและupdate การลงข้อมูลผู้ป่วยในระบบ National Health Platform ให้ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>38. ข้อสั่งการวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุ่มตรวจความแออัดและสุขอนามัยของสถานที่เสี่ยงในจังหวัด อาทิ พื้นที่ก่อสร้าง ที่พักอาศัยของแรงงาน เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ โดยสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอดำเนินการ</p>	
<p>39. ข้อสั่งการวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง ควบคุมกำกับกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานการดำเนินงานจ่ายงบประมาณงวดที่ 2 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>40. ข้อสั่งการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่เพื่อเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 2. ดำเนินการจัดทีมปฏิบัติการทางการแพทย์เคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานกักกันโรค แห่งรัฐ อำเภอละ 6 ทีม 3. ดำเนินการจัดระบบการสนับสนุน ในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) อย่างน้อย จังหวัดละ ๑ ทีม 	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>- ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Special Environmental health Response Team : SEhRT) อย่างน้อย จังหวัดละ ๑ ทีม</p> <p>- ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT)</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อการกักกันโรค (Hospital Quarantine) เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วย (Non COMD-19 cases) จากสถานกักกัน โรคแห่งรัฐระดับจังหวัด โดยส่งรายชื่อ สถานที่เพื่อเป็นสถานกักกันโรคแห่งรัฐระดับ จังหวัด (ตามข้อ ๑) ทีมประสานงานหลักระดับจังหวัด และทีมปฏิบัติงานตามข้อ ๓.๒ และ ๓.๓ มายัง กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข eoc.phem@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓</p>		
<p>41. ข้อสั่งการวันที่ 1 กรกฎาคม 2563</p> <p><u>ประธานนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข</u></p> <p>การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- ดำเนินการเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลสนาม ยา เวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ชุด PPE และห้องต่างๆ อาทิ ห้องไอซียู ห้อง Negative pressure ในโรงพยาบาลทุกแห่ง บริหารจัดการ Stock การใช้ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการจัดให้มีศูนย์กลางกระจายยาและเวชภัณฑ์ของแต่ละเขต</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>42. ข้อสั่งการวันที่ 2 กรกฎาคม 2563</p> <p>1. มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับ จังหวัด รองรับการณ์ผ่อนปรนมาตรการทั้ง 5 ระยะที่ผ่านมาโดยใช้กลไกล คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p> <p>2. มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทีมเพื่อติดตามกิจกรรมหรือกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับจังหวัด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	
<p>43. ข้อสั่งการวันที่ 24 กรกฎาคม 2563</p> <p>มอบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ในบทบาทเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเตรียม ความพร้อมดำเนินการสถานที่กักกันโรคในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine) ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนด</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการประชุมเพื่อ ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	<p>ยังไม่มี (Organizational Quarantine)</p>
<p>44. ข้อสั่งการวันที่ 4 สิงหาคม 2563</p> <p>1. มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ติดตาม ควบคุม กำกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรน โดย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอนามัยโลก สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงาน สถิติ แห่งชาติ (https://www.อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.com)</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการตามข้อสั่งการ</p>	

<p>2. มอบผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ ติดตาม ควบคุม กำกับ การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่ม ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ตามนิยามผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI)</p>		
--	--	--

ลงชื่อ..นางสาวประภาพร แสงประทีน... ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ...นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ.....

วันที่รายงาน2 กันยายน 2563.....